

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน, รอดูทิศทางปัจจัยตปท.

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า ขณะที่ดิลเลอร์ ระบุว่า ทิศทางเงินบาทยังคงผูกติดกับปัจจัยต่างประเทศต่อไป ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและสกุลเงินทั่วโลก โดยเฉพาะการแกว่งตัวของยูโร ที่ชี้นำสกุลเงินอื่นๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์

*ยูโรทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์และเยน ในการซื้อขายเช้าวันที่ตลาดเอเชีย แต่ความระมัดระวังต่อปัญหาหนี้ในยุโรป ทำให้นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการถือยูโรเพิ่มขึ้น

*รวม.คลังยุโรป อนุมัติมาตรการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโปรตุเกส แต่สถานการณ์หนี้ของกรีซ ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ขณะที่การปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซอาจลดความน่าเชื่อถือของยูโรโซน

*เจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของยุโรป ยอมรับเป็นครั้งแรกว่า กรีซอาจจำเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิกฤติหนี้ของยุโรป โดยประธานยูโรกรุปกล่าวว่า มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า "การปรับโครงสร้างหนี้เล็กน้อยของกรีซ"

*นักวิเคราะห์คาดว่า ยูโรจะปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับเยน เนื่องจากแรงขายเยนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการควบรวมกิจการของบริษัทญี่ปุ่น หลังมีรายงานข่าวที่คาดการณ์ว่า บริษัทโตชิบา คอร์ป ของญี่ปุ่น ไกลซ์จะเข้าซื้อกิจการ Landis+Gyr ของสวิตเซอร์แลนด์

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.241 บาท

*09.35 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.22/25 จาก 30.19/24 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.21/28 จาก 30.22/23 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.29/31 จาก 81.34 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4264/67 จาก 1.4234 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ของเราเพิ่งเปิดสัปดาห์มา ก็คงต้องรอดูปัจจัยก่อน ทั้งในตัวตลาดหุ้น แล้วก็ตัวยูโรด้วย" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้มีกรอบการเคลื่อนไหวในภาพใหญ่อยู่ที่ 30.10 ถึง 30.40 แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยในส่วนของตลาดหุ้นและสกุลเงินต่างประเทศ ว่าจะแกว่งตัวมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะสกุลเงินยูโร ที่เป็นตัวชี้นำสกุลเงินต่างๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในขณะนี้

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้